

**QUAN HỆ QUỐC TẾ****HỢP TÁC VIỆT NAM - HOA KỲ:  
HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI**

Lê Thị Vân Nga  
*Viện Nghiên cứu Châu Mỹ*

**T**rong lịch sử, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Song kể từ khi Hoa Kỳ xóa bỏ lệnh bao vây cấm vận đối với Việt Nam, sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực ngày càng trở nên chặt chẽ. Đối với Việt Nam, việc củng cố quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam trước xu thế quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Còn đối với Hoa Kỳ, sự hợp tác với Việt Nam sẽ giúp Hoa Kỳ duy trì và củng cố ảnh hưởng của mình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một khu vực kinh tế năng động vào bậc nhất thế giới hiện nay.

**1. Thành tựu sau 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.**

Trong 15 năm qua, quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, môi trường, giáo dục, y tế cũng như các vấn đề liên quan đến

hợp tác khu vực, an ninh. Trước hết, hợp tác kinh tế được coi là lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa quan trọng và nổi bật nhất trong suốt 15 năm qua. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ không ngừng được cải thiện. Nếu như vào năm 1995, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam còn rất hạn chế và kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ đạt khoảng 450 triệu USD, thì vào năm 2009, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam đã lên tới 9,8 tỷ USD và kim ngạch thương mại đã tăng lên 15,4 tỷ USD. Từ sau khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, đã có rất nhiều sự kiện đánh dấu bước chuyển biến trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Tháng 4 năm 1997, Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Việt Nam, ký thoả thuận về xử lý nợ của chính quyền Sài Gòn với Bộ trưởng Tài chính Việt Nam. Năm 1998 được đánh dấu bởi sự kiện Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam lần đầu tiên tới thăm chính thức Hoa Kỳ. Tháng 11 năm 2000, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Mỹ và đại diện chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định về hợp tác khoa học công nghệ,

Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và 12 thoả thuận về đầu tư, thương mại giữa hai nước. Đặc biệt, trong 15 năm phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Hiệp định thương mại song phương năm 2001 là nền tảng thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước. Hiệp định thương mại song phương này cho phép hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi. Hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam có sức hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao hơn tại thị trường Hoa Kỳ, cơ hội tiếp cận với thị trường Hoa Kỳ được mở rộng.

Sau khi Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2001 được ký kết, chính phủ hai quốc gia cũng đã ký nhiều hiệp định nhằm củng cố quan hệ hợp tác kinh tế như: Hiệp định dệt may, Hiệp định Bảo hiểm đầu tư OPIC, Hiệp định Hàng không, Sáng kiến nâng cao năng lực cạnh tranh, Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA),... Năm 2007, Hoa Kỳ chấp thuận Quy chế Quan hệ Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng từ 1,05 tỷ USD năm 2001 lên đến 12 tỷ USD năm 2009. Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Hiện nay, Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu quan trọng vào bậc nhất trong chiến lược phát triển thương mại và kinh tế của Việt Nam. Gần 10 năm sau khi Hiệp định

thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được ký kết, quan hệ thương mại giữa hai nước đã có những chuyển biến rõ rệt theo hướng ngày càng phát triển. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng hơn 10 lần, từ 1,4 tỷ USD năm 2001 đã lên tới con số vượt quá 15 tỷ USD năm 2009. Mới đây, Tổng thống Obama đã chọn Việt Nam là một trong 6 thị trường gần bó tiếp theo trong đề xuất về đầu tư và xuất khẩu, cùng với các thị trường khổng lồ trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.

Không chỉ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, Hoa Kỳ còn là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã có những nỗ lực nhằm cải thiện tính minh bạch của hệ thống thông tin, hoàn thiện khung khổ luật pháp về vấn đề vi phạm bản quyền. Hiện nay, các dự án đầu tư trực tiếp lớn nhất của Mỹ vào Việt Nam là các dự án về dầu khí. Tiếp theo là các dự án đầu tư trong các lĩnh vực hoá chất, công nghệ (đặc biệt là công nghệ cao), thực phẩm và y tế. Các dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản chủ yếu được thực hiện dưới hình thức đầu tư gián tiếp, qua các quỹ đầu tư.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã rất cố gắng nhằm thu hút vốn đầu tư của Mỹ. Việt Nam đã thành công trong nỗ lực đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hoàn thiện hệ thống thể chế phù hợp với luật lệ chung của WTO như Luật đầu tư chung, Luật Doanh nghiệp, Luật chống tham nhũng, Luật Hải

quan,... Việt Nam cũng cố gắng đa dạng hoá các lĩnh vực đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2008, Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam với 421 dự án. Tổng vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam năm 2009 là 9,8 tỷ USD. Hoa Kỳ vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn vào bậc nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia trong những năm gần đây đã đem lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ trên nhiều phương diện. Đối với Việt Nam, các thoả thuận hợp tác với Mỹ đã góp phần quan trọng nhằm tăng trưởng kinh tế, kích thích đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện hệ thống giáo dục - đào tạo và y tế, phát triển nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong những năm gần đây, nền giáo dục Hoa Kỳ ngày càng thu hút nhiều du học sinh tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê không chính thức từ Tạp chí Open Doors, trong năm học 2008-2009, có hơn 13.000 lưu học sinh Việt Nam học tập tại Mỹ. Con số này đã tăng gần 50% so với năm học 2007-2008, khiến Việt Nam trở thành một trong 9 quốc gia có số lượng học sinh và sinh viên học tập tại Mỹ lớn nhất trên thế giới. Gần đây, tháng 9 năm 2009, đại diện hai quốc gia đã ký bản

báo cáo của Nhóm chuyên trách về hợp tác giáo dục Hoa Kỳ - Việt Nam. Báo cáo đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam, tăng số sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, đề ra lộ trình thành lập một trường đại học theo mô hình của Mỹ tại Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác giáo dục giữa các trường đại học của Mỹ và Việt Nam, giữa các công ty của Mỹ và các trường đại học của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam.

Trong lĩnh vực y tế, kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, khoảng 75% tổng hỗ trợ tài chính của Chính phủ Hoa Kỳ là dành cho lĩnh vực y tế và người khuyết tật ở Việt Nam. Gần đây, các chương trình phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS, phòng và kiểm soát dịch cúm là hai lĩnh vực hợp tác y tế nổi bật. Từ năm 2005 đến nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ 50 triệu USD cho các chương trình y tế tại Việt Nam.

Gần đây, hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng và năng lượng hạt nhân ngày càng được chính phủ Hoa Kỳ quan tâm. Với tư cách là thành viên Hiệp ước Đông Nam Á Không Vũ khí Hạt nhân, Việt Nam có thể thúc đẩy cuộc đối thoại Mỹ - ASEAN về việc ký kết Nghị định thư Hiệp ước Đông Nam Á Không Vũ khí Hạt nhân. Chính sách của Hoa Kỳ hướng tới nỗ lực chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chính phủ Việt Nam cũng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ những nỗ lực quốc tế về giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tháng 12 năm 2009, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ về dioxin trong chương trình phục hồi môi trường và sức khỏe. Hoa Kỳ đã đầu tư 1,9 triệu trong tổng số 6 triệu USD dành cho các hoạt động y tế tại Việt Nam nhằm khôi phục môi trường do bị nhiễm chất dioxin. Tháng 3 năm 2010 vừa qua, đại diện hai quốc gia cũng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Vấn đề biến đổi khí hậu là một vấn đề mới trong chương trình chính sách của Việt Nam và Hoa Kỳ. Chính sách của Hoa Kỳ ngày càng quan tâm tới việc đấu tranh chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của sự gia tăng mực nước biển, và Hoa Kỳ đã đề xuất sáng kiến hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để kêu gọi Hoa Kỳ thực hiện các dự án cụ thể nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước. Các chương trình này, trong tương lai có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể kêu gọi sự hợp tác của Hoa Kỳ trong nỗ lực khắc phục những thảm họa thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt,...

Như vậy, 15 năm qua đã ghi nhận những thành tựu to lớn trong quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội giữa hai quốc gia đã từng đối đầu nhau là Hoa Kỳ và Việt Nam. Việt Nam ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, đồng thời Hoa Kỳ cũng trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam và hỗ trợ Việt

Nam trên nhiều phương diện chính trị, xã hội vì lợi ích của cả hai bên.

## **2. Những thách thức và xu hướng hợp tác trong tương lai**

### *Những vấn đề thách thức*

Có thể thấy, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề thách thức.

Hiện nay, vấn đề nhân quyền vẫn là một vấn đề thách thức trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa hai quốc gia có thể tác động tới quan hệ hợp tác ở mức độ nào đó và thậm chí có thể là căn nguyên dẫn tới những hạn chế lợi ích giữa hai nước. Bản tuyên bố ngày 11 tháng 7 năm 1995 của Tổng thống Mỹ Bill Clinton về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam nói rõ “quá trình bình thường hóa và sự tiếp xúc ngày càng cởi mở giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ thúc đẩy tiến trình tự do ở Việt Nam...”. Mục tiêu này sẽ tiếp tục định hướng chính sách của Mỹ đối với Việt Nam và có thể tác động tiêu cực tới quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia trong tương lai.

Ngoài ra, sự ưu tiên chưa thỏa đáng đối với Việt Nam trong chính sách của Mỹ cũng là một yếu tố tác động tiêu cực tới quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Việt Nam được xếp ở vị trí nước nhỏ và ít được quan tâm hơn trong chính sách châu Á của Mỹ, đặc biệt là so với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Tại khu vực

Đông Nam Á, Indonesia dường như được xếp ở vị trí quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ là một đối tác thương mại - đầu tư quan trọng vào bậc nhất của Việt Nam và vai trò kinh tế của Việt Nam đối với Hoa Kỳ cũng ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, phía các doanh nghiệp Việt Nam gặp khá nhiều thách thức trên con đường tiếp cận thị trường Mỹ. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường Mỹ trong 15 năm qua không ngừng tăng, song trên thực tế tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa được khai thác hết và còn có khả năng gia tăng hơn nữa. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, kể cả những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn và có nhiều lợi thế về xuất khẩu, vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thường chưa có thông tin đầy đủ về thị trường Mỹ và kiến thức về kinh doanh ở Mỹ, do vậy khó có thể đưa ra những chiến lược quyết đoán nhằm xâm nhập thị trường này. Khả năng tiếp thị của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu. Hàng hóa của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá song chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ khá gay gắt và quyết liệt bởi Hoa Kỳ là một thị trường lớn, do đó các doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều đối thủ là các cường quốc kinh tế hùng mạnh trên thế giới. Bên cạnh đó, cước phí cao và thời gian vận chuyển

hàng hóa từ Việt Nam tới Hoa Kỳ khá dài do khoảng cách địa lý cũng là trở ngại quan trọng trong quá trình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Trong thời gian qua, những tranh chấp về thương mại giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã cho thấy, hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ gặp rất nhiều trở ngại của hàng rào hạn ngạch và những cản trở thương mại khác, đặc biệt là trong vụ kiện cá basa. Hiện nay, các biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước của Hoa Kỳ vẫn là những thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Một số mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ với tốc độ tăng nhanh vẫn đang phải đối mặt với chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư, mức đầu tư 9,8 tỷ USD năm 2009 là một bước tiến đáng kể so với số vốn đầu tư 450 triệu USD từ năm 1995, song với quy mô kinh tế của Hoa Kỳ và tiềm năng của thị trường Việt Nam, con số này dường như còn quá khiêm tốn. Vì vậy, vấn đề thách thức mà Chính phủ Việt Nam phải vượt qua là cải thiện khung khổ kinh tế vĩ mô, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cải thiện môi trường kinh doanh trong nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, một trong những nhà đầu tư được xếp ở vị trí hàng đầu trong chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam.

Nhìn chung, trong nỗ lực cải thiện quan hệ hợp tác, Hoa Kỳ và Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều vấn đề

thách thức. Việc tìm ra những giải pháp hiệu quả nhằm giúp hai quốc gia vượt qua những thách thức này sẽ là yếu tố quyết định tương lai của quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

#### *Xu hướng hợp tác trong tương lai*

Có thể thấy rõ, Hoa Kỳ và Việt Nam có mối quan tâm chung và nhiều lợi ích chung trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, chính trị, giáo dục, y tế... Chính vì vậy, tiềm năng về hợp tác giữa hai quốc gia trong tương lai là rất lớn.

Hiện nay, Việt Nam có vị trí chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ với Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược của Mỹ chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân địa chính trị. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm tăng thêm tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam với vị trí tiếp giáp Trung Quốc ở phía Tây Nam.

Việt Nam của ngày hôm nay đã trở thành một nền kinh tế năng động, thị trường rộng mở với nhiều cơ hội chưa được khai thác. Vì vậy việc Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ trong việc duy trì ảnh hưởng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Về phía Việt Nam, hợp tác với Mỹ có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và củng cố vị thế của Việt Nam.

Hiện nay, việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và việc Hoa Kỳ dành cho Việt Nam quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đã tạo điều kiện thuận lợi để

củng cố hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia, tăng cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và tăng cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Với các thỏa thuận đầu tư quan trọng đã đạt được và Hiệp định đầu tư song phương đang được hoàn tất, trong những năm tới đây, cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ được mở rộng hơn. Luật sở hữu trí tuệ 2005, 2006, 2008 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh. Việt Nam có hệ thống kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, thông thoáng, đối xử bình đẳng... Vì vậy, triển vọng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư giữa hai quốc gia là rất lớn và hứa hẹn đem lại lợi ích kinh tế cho các nhà kinh doanh ở cả hai quốc gia.

Theo đại diện ngoại giao của Mỹ, các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước có nhiều tiềm năng bao gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, khai thác dầu khí, năng lượng (đặc biệt là sản xuất điện), xây dựng đường cao tốc, quản lý dự án và công nghệ môi trường, hàng không,... Các thỏa thuận được ký kết trong năm 2010 như thỏa thuận về thiết kế và sản xuất vệ tinh VINASAT 2, thỏa thuận về xây dựng nhà máy điện 1.100 MW ở Quảng Ninh,... hứa hẹn sẽ mang lại những lợi ích tiềm tàng cho cả hai bên trong tương lai.

Hoa Kỳ là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, song đồng thời cũng là thị trường nhập khẩu đầy tiềm năng của

Việt Nam. Các mặt hàng mà Việt Nam có thể mở rộng xuất khẩu tới Hoa Kỳ bao gồm hàng dệt may, đồ gỗ, thủy sản,...

Việt Nam và Hoa Kỳ cũng có tiềm năng lớn về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ môi trường và biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm và có công nghệ tiên tiến mà Việt Nam có thể hợp tác và học hỏi. Việt Nam đã xây dựng chính sách về môi trường, song chưa có giải pháp công nghệ phù hợp và cần vốn đầu tư nhằm giải quyết vấn đề môi trường. Vì vậy, Việt Nam có thể kêu gọi đầu tư của Hoa Kỳ nhằm giải quyết vấn đề môi trường hiện nay.

Trong thời gian tới, theo dự đoán, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trên các lĩnh vực giáo dục và khoa học kỹ thuật. Hoa Kỳ cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF).

Về giáo dục, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam dưới hình thức hỗ trợ về giáo dục, thành lập các trung tâm tư vấn giáo dục về du học tại Mỹ. Hoa Kỳ cũng dự kiến sẽ xây dựng các trường đại học kiểu Mỹ tại Việt Nam.

Về y tế, Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ cho Việt Nam trong các hoạt động phòng chống và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng hỗ trợ cho Việt Nam về thiết bị y tế, thuốc men trong các nỗ lực phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ người khuyết tật.

Tóm lại, có thể nói, trong 15 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã không ngừng được củng cố và phát triển theo chiều hướng ngày

càng tốt đẹp. Hợp tác kinh tế là khía cạnh nổi bật nhất trong quan hệ giữa hai quốc gia với tốc độ tăng kim ngạch thương mại và đầu tư đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia cũng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế... Mặc dù còn tồn tại rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hợp tác giữa hai quốc gia, song theo nhiều dự báo, trong tương lai, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển với xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng ■

#### *Tài liệu tham khảo:*

1. Quan hệ Việt - Mỹ: Mở rộng cánh cửa đầu tư. <http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=24490>
2. Quan hệ Việt - Mỹ: Đã đạt đến độ chín. <http://www.tinmoi.vn/Quan-he-Viet-My-Da-dat-den-do-chin-02118061.html>
3. Subhash Kapila. Vietnam's renewed significance in United States strategic calculus. <http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers18%5Cpaper1796.html>
4. Thương mại Việt - Mỹ: Còn nhiều tiềm năng. <http://www.tinmoi.vn/Thuong-mai-Viet-My-Con-nhieu-tiem-nang-05163799.html>The Future of Vietnam-U.S. Relations [http://www.brookings.edu/opinions/2010/04\\_us\\_vietnam\\_relations\\_tuan.aspx](http://www.brookings.edu/opinions/2010/04_us_vietnam_relations_tuan.aspx)
5. Việt Nam - Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. <http://www.baomoi.com/Info/Viet-Nam-Hoa-Ky-ky-Ban-ghi-nho-ve-hop-tac-trong-linh-vuc-nang-luong-hat-nhan/122/4057986.epi>
6. Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết ghi nhớ về dioxin. <http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/353705/Viet-Nam-Hoa-Ky-ky-ket-ghi-nho-ve-dioxin.html>
7. Việt - Mỹ hợp tác cùng giải bài toán môi trường. [http://tintuc.xalo.vn/00-173489907/viet\\_my\\_hop\\_tac\\_cung\\_giai\\_bai\\_toan\\_moi\\_truong.html](http://tintuc.xalo.vn/00-173489907/viet_my_hop_tac_cung_giai_bai_toan_moi_truong.html)
8. <http://www.vietnamembassy-usa.org/>
9. <http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/>